
สรุปมติการประชมุสภาวิชาการ 

ครั้งที ่ 12/2546 

วันอังคารท่ี  30  ธันวาคม  2546 

ณ  หองประชุมสารนิเทศ  อาคารบริหาร  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

1. เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

มต ิ รับทราบ  ดังนี ้

1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม (นายอดศัิย  โพธารามิก) มีดําริวา จะปรับเปลี่ยนสัดสวนของคะแนน 

GPA และ PR ขยายออกไป โดยจะปรับ GPA เปน 10% สวน PR ยังคงเทาเดิม ซึ่งเรื่องนี้ ท่ีประชุม ทปอ. 

เห็นดวยในหลักการที่วาเพื่อใหนักเรียนอยูในระบบมากข้ึน แตไมเห็นดวยในวิธีการที่จะใชในปนี ้ เพราะเกณฑ 

GPA 5% และ PR 5% ไดประกาศไปแลว อาจเปนการกระทันหันเกินไปถาจะมีการเปล่ียนแปลง จึงขอเรียน

วา ขณะนี้เกณฑ GPA และ PR ยังคงเหมือนเดิม     

2. เมื่อวันเสารท่ี 20 ธันวาคม 2546 ท่ีผานมา มหาวิทยาลัยไดเชิญนักศึกษาที่ไดรบัการคัดเลือกประเภทโควตา 

ประจําปการศึกษา 2547 มาสอบสัมภาษณ มีผูมาสัมภาษณ 60% ของผูไดรับการคัดเลือก สวนผูมารายงานตัว

ข้ึนทะเบียนเปนนกัศึกษาจะเปนเทาไร ตองรอดูอีกครั้ง ขอขอบคุณผูบริหารและคณาจารยทุกทานท่ีมารวม

ทํางานและใหความสําคัญกับกิจกรรมน้ี สําหรับอาจารยบางคนทีก่ลับไปกอน ทําใหนักเรียนตองรอสัมภาษณ  

ขอใหผูอํานวยการศูนยบรกิารการศึกษาสอบถามไปยังสํานักวิชาใหอาจารยชี้แจงเหตุผลดวย  

3. จากการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินเมื่อวาน (29 ธันวาคม 2546) มีเรื่องหนึ่งท่ีท่ีประชุมตองการ

จะใหทุก ๆ คนในมหาวิทยาลัยเขาใจ คือ เนื่องจากในปจจุบันน้ีดอกเบี้ยเงินฝากลดลงมาเรื่อย ๆ ทําใหมีผลตอ

รายไดของมหาวิทยาลัย และเม่ือตนปท่ีผานมา ที่ประชุมน้ีไดรบัอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหนําเงินไปฝาก

กองทุนสวนบุคคล ซึ่งเปนกองทนุท่ีจะบริหารเงินฝากเพื่อใหไดผลประโยชน แตการนําเงินไปฝากกับกองทุน

สวนบุคคลนั้นมีเงื่อนไข เพราะกองทุนน้ีจะนําเงินไปหาผลประโยชนทุกอยาง โดยจะนําเงินไปซื้อพันธบัตร 60% 

หุนกูท่ีมีความเส่ียวตํ่ารองลงมา 30%  แลวอีก 10% ซ้ือหุนโดยมีเง่ือนไขจะไมซือ้ทั่วไป คือจะตองเปนหุนท่ีมี 

rating สูงในกลุม 50 บริษัทท่ีเขาขายที่วางไว ดงัน้ัน จึงขอเรียนใหคณาจารยไดทราบกัน ซึ่งในเรื่องนี้ฝาย

การเงินและทรัพยสินจะหาผูท่ีมีความชํานาญเขามาดูแลดานการลงทนุ ฯ อยางใกลชิด และจะมีการติดตาม

อยางใกลชิดทุก 3 เดือน หากมีอะไรจะแจงใหทราบตอไป  

4. จากการประชุมคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 32 (เชาวันที่ 30 ธันวาคม 

2546)  มทส จะเปนเจาภาพ โดยการเปนเจาภาพนีต้องใชเงินจํานวนมาก ซ่ึงงบประมาณการจัดการแขงขันของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ยังไมรวมการเตรียมการนั้น ประมาณ 15 ลานบาท สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาจะใหเงินสนับสนุน 6 ลานบาท สวนท่ีเหลือมหาวิทยาลัยตองหาเอง ซึ่งจากการประชุม ฯ  

มหาวิทยาลัยมทีางเลือกท่ีจะไดรับเงินสนับสนุน 3 ทางเลือก  คือ  1) รับการสนับสนุนจากบริษัท ทีเอ ออเรนจ 

จํากัด ซ่ึง    มีเง่ือนไขมาก  2) ติดตอกับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (กกมท.) ให

ชวยหา       ผูสนับสนุน ซึ่งคาดวาอาจจะหาใหไดประมาณ 15 ลานบาท   3) มหาวิทยาลัยหาเอง โดยติดตอ

สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งอยูในขายท่ีจะใหได 6 ลานบาท   
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 1.2   สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิยแจงผลการใหทุนโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุนที ่7 

มต ิ รับทราบวา สํานกังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีหนังสือแจงวา ไดพิจารณาอนุมัตทุินโครงการปริญญาเอก

 กาญจนาภิเษก (คปก.) รุนท่ี 7 (2547) แลว โดยมีอาจารยในสาขาวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได

 รับทุน 13 คน จํานวน 13 ทุน ดังนี้ 

 กลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

 - รองศาสตราจารย ดร.ทวิช  จิตรสมบูรณ 1 ทุน 

2. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  

 - รองศาสตราจารย ดร.ชัยยศ  ตัง้สถิตยกุลชัย 1 ทุน 

 - ผูชวยศาสตราจารย ดร.Adrian  Flood  1 ทุน 

3. สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม  

 - ผูชวยศาสตราจารย ดร.Ranjna  Jindal 1 ทุน 

 - ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงจินต  ผลประเสริฐ  1 ทุน 

 กลุมสาขาส่ิงแวดลอมและเทคโนโลยี 

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

 - รองศาสตราจารย ดร.หน่ึง เตียอํารุง 1 ทุน 

 - อาจารย ดร.รังสรรค  พาลพาย 1 ทุน 

5. สาขาวิชาชีววิทยาส่ิงแวดลอม    

 - อาจารย ดร.ยุพาพร ไชยสีหา 1 ทุน 

 กลุมสาขาวิทยาศาสตรกายภาพ 

6. สาขาวิชาฟสิกส     

 - อาจารย ดร.สุกิจ  ลิมปจํานงค  1 ทุน 

7. สาขาวิชาเคมี  

 - รองศาสตราจารย ดร.เคนเนท แฮลเลอร   1 ทุน 

 - ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนันต  ทองระอา   1 ทุน 

8. สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอรและโฟตอนนิกส  

 - รองศาสตราจารย ดร.ยูโวโน  วิดจายา  1 ทุน 

 กลุมสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

9. สาขาวิชาชีวเคมี  

 - ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจมส  เกตุทัต-คารนส 1 ทุน 

 อนึ่ง คปก.ไดจัดใหมีผูประสานงาน คปก. ระดับมหาวิทยาลัย รวม 5 มหาวิทยาลัย มีหนาท่ีใหคําปรกึษาแนะนําแก

 คณาจารยและนกัศึกษาที่รบัทุน คปก. และผูสนใจรับทุน คปก. รวมท้ังประสานงานระหวางบัณฑิตวิทยาลัยและ 

 คปก. ตลอดจนดําเนินการจัดสัมมนาวิชาการ จึงขอความรวมมือใหทางมหาวิทยาลัยชวยประชาสัมพันธใหอาจารย

 และนักศึกษาทราบ เพื่อประโยชนในการสมัครขอรับทุน คปก. ตอไป   

 

 1.3 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการอนุมัติหลักสูตร 
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มต ิ รับทราบวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) แลว เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2546   

 

 1.4 การขอเลื่อนการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

มต ิ รับทราบ การอนุมัติให นายกริช  สัตถาผล เล่ือนการขึ้นทะเบียนเปนนักศกึษาระดับปริญญาเอก แผนการศึกษา 

 แบบ 2  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จากภาคการศึกษาที่ 3/2546 เปนภาคการศึกษาท่ี 1/2547 

 

 1.5 รายงานการประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2546   

มต ิ รับทราบ 

 

 1.6 แสดงความยินดกัีบนักศึกษาที่ชนะเลิศการแขงขันมินมิาราธอน 

มต ิ รับทราบ และรวมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ชนะเลิศในการแขงขันกีฬา ดังนี ้

1. ชนะเลิศประเภททีมเดี่ยวหญิง จากการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ ครั้งท่ี 21 ประจําป 2546 ณ สนามกรซย. 

คายสุรธรรมพิทักษ ระหวางวันที ่5 – 13 ธันวาคม 2546 โดยมีรายช่ือนักกีฬาดังน้ี 

1) นางสาวสมจิตร  กอแกว 6)   นางสาวรัชดาภรณ  อยูสูงเนิน (โควตานักกีฬา) 

2) นางสาวศิริพร  คัมภีระ 7) นางสาวเกศสุดา  ชมพ ู(โควตานักกีฬา) 

3) นางสาวสุภานีย  ศรีมาด ี 8) นางสาวเสาวลักษณ  ยอดภิรมย (โควตานักกฬีา) 

4) นางสาวจรัสพร  ไชยเครื่อง 9) นางสาวอรอนงค  อินทวัฒนวงษา (โควตานักกีฬา) 

5) นางสาวสุวารี  เมตรพรมราช  

2. นายดนยั  เครือแวงมล นักศึกษาช้ันปท่ี 1 โครงการโควตานักกีฬาเรียนดี กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ได

ไปแขงขนัมินมิาราธอน รายการ “ปกธงชยัมินิมาราธอน”  รุนอายุ 19 – 29 ป ชาย ท่ี อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

และไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   

 

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการคร้ังท่ี 11/2546  วันที ่ 4  ธันวาคม  2546   

 มต ิ รับรองรายงานการประชุมตามทีม่กีารแกไข 

 

3. เรื่องสืบเนื่อง 

ไมมี 

 

4. เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 4.1 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาฟสิกส 

มต ิ มอบคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ฯ นํากลับไปพิจารณาอีกครัง้  หากเหน็ดวยตามที ่ศ.ดร.เอดูอารด บี. มานูเกียน 

เสนอ คือ ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเปนท่ีปรกึษา  โดยอาจารยประจําเปนประธาน ใหนําเสนอสภาวิชาการใหม    

 

 4.2 ขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

มต ิ อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ ฯ จํานวน 7 ทาน ดังน้ี   

 1. รองศาสตราจารย ดร.วันชัย  ริจิรวนิช เปน ประธานกรรมการ 

 2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุลศิริ  เจริญภัณฑารักษ เปน กรรมการ 
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 3.  รองศาสตราจารย ดร.วรทัศร  ขจิตวิชยานุกูล เปน กรรมการ 

 4.  รองศาสตราจารย ดร.มนูกิจ  พานิชกุล เปน กรรมการ 

 5.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ  เสริมสุธีอนุวัฒน เปน กรรมการ 

 6.  อาจารย ดร.วีระชัย  มโนพิเชฐวัฒนา เปน กรรมการ 

 7. อาจารย ดร.พรศริิ  จงกล เปน กรรมการและเลขานุการ 

 

 4.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง (หลักสูตรใหม 

  พ.ศ. 2547) 

(สํานักวิชาขอถอนวาระเพื่อนํากลับไปพิจารณาแกไขใหม) 

 

 4.4 ขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาเพ่ือรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจํา

  ภาคการศึกษาที่ 3/2546    

มต ิ 1.  อนุมัติใหเทียบโอนรายวิชาเพื่อรับโอน นางสาวศิริวรรณ  วาสุเทพ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน เขา

 ศึกษาในระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ต้ังแตภาคการศึกษาที ่3/2546 เปนตนไป 

 2. มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการศกึษาวา  วิธีการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่นจะเปนวิธีการหน่ึงที่มหาวิทยาลัย

 จะไดนักศึกษาเขามาศึกษามากข้ึนหรือไม หากไดจกัไดดําเนินการประชาสัมพันธตอไป 

 

 4.5 ขออนุมัติรับนักศกึษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก ในแผนการเรียน แบบ 1 ภาคการศึกษาที่ 3/2546 

 มต ิ อนุมัติรับ นายสัจจา บรรจงศิร ิ เขาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ทางดานเทคโนโลยี

  การผลิตเมล็ดพนัธุ ในแผนการเรียน แบบ 1 เนนการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ในภาคการศึกษาที ่3/2546   

 

 4.6 รายงานการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี              

มต ิ ใหกรรมการนํากลับไปพิจารณา หากมีขอทกัทวงใหแจง สวนสงเสริมวิชาการ ภายในวันท่ี 5 มกราคม 2547 

 

 4.7    ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําอธิบายใบแสดงผลการเรียน  (Transcript) 

มต ิ อนุมัติ โดยใหปรบัแกดังน้ี  

1. หัวขอ STATUS OF SUT ใหตัดคําวา “OF SUT” ออก 

2. ใหเพิ่ม (ตัวเลข ค.ศ.) หลัง พ.ศ. ไดแก B.E. 2533 (1990), B.E. 2537 (1994) 

 

 4.8  ขอความอนุเคราะหเลือกดูแลโรงเรียนตามโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝน เพ่ิมเติม 

มต ิ 1.  เห็นชอบใหรับเปนพี่เล้ียงเพิ่มเติมอีก 5 โรงเรียน รวมเปน 8 โรงเรียน ดังน้ี 

1) โรงเรียนอางหวยยาง อําเภอเมืองนครราชสีมา 

2) โรงเรียนขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ 

3) โรงเรียนพิมายวิทยา อําเภอพิมาย 

4) โรงเรียนโนนสูงศรีธานี  อําเภอโนนสูง   

5) โรงเรียนบานปากชอง (คุรุสามัคคี)  อําเภอปากชอง 

6) โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร อําเภอสีคิ้ว 

7) โรงเรียนประชารัฐสามัคคี  อําเภอสูงเนิน 
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8) โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี อําเภอปกธงชัย 

 2. เห็นควรใหมหาวิทยาลัยทําหนาที่ใน 3 บทบาท จาก 5 บทบาท ดังน้ี  

1) พัฒนาครตูามความตองการและความจําเปนของแตละโรงเรียนและครูแตละคน 

2) ใหคําปรกึษาและสนับสนุนใหครูและผูบริหารไดพฒันาตนเองอยางตอเนื่องสงผลตอการพัฒนาท่ียั่งยนื 

3) ใหคําปรกึษาและสนับสนุนในการพัฒนางานที่สงผลตอการพัฒนาวิชาชีพ 

สําหรับการติดตาม ประเมิน นิเทศ และการรายงานผล ควรเปนบทบาทของศกึษานิเทศก 

3. ในเบื้องตน มอบฝายวิชาการเปนผูดูแล เมื่อกิจกรรมมีความชัดเจนดีแลวจึงแตงตั้งคณะทํางานข้ึนมาดูแลตาม

ความเหมาะสมตอไป 

 

 4.9 ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

 (เปนวาระลับ) 

 

 4.10 ขอความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2547   

มต ิ 1.  ใหปรับแผนการเปดสอนและเปาหมายการรบันักศกึษาปการศกึษา 2547 – 2550  และการกําหนดผลผลิต    

  ตัวช้ีวัด และเกณฑที่เหมาะสมของงานประจํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ

  ของท่ีประชุม 

 2. รับทราบผลการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหกับโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ 2547 

  จํานวน 4 โครงการ  

 3. มอบฝายวิชาการจัดกลุมหารือเพื่อวางเกณฑ หากจะเปดสอนหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ประกอบดวย     

  รองอธิการบดีฝายวิชาการเปนประธาน  รองอธิการบดีฝายวางแผน คณบดีสํานกัวิชาท่ีมีบัณฑติศึกษา ผูชวย

  อธิการบดีฝายวิชาการ และผูท่ีเกี่ยวของ  โดยมีหัวหนาสวนสงเสริมวิชาการเปนเลขานุการ 

 

 4.11 ขอความเห็นชอบผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปรญิญา ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2546 

 มต ิ ใหความเห็นชอบผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 1 ราย คือ นายอิทธิพล  ขวัญกลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร   

 

5 เรื่องอ่ืน ๆ 

 5.1   ผลการสัมภาษณผูมีสิทธิ์เขารบัการสัมภาษณเพ่ือคัดเลือกเปนนักศึกษาประเภทโควตาของ มทส ประจาํปการศึกษา 

2547 

มต ิ รับทราบ 

 

 5.2   รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2546  (1 ตุลาคม 2545  - 30  กันยายน  2546) 

มต ิ มอบกรรมการสภาวิชาการนํากลับไปพิจารณา แลวนํามาประชุมในครั้งตอไป 

 

 5.3   ขออนุมัติขยายเวลาสอบภาษาตางประเทศ 

มต ิ อนุมัติขยายเวลาการสอบภาษาตางประเทศของนายสุวิทย   จิตรภักด ี เลขประจําตัว D4410119 นักศึกษาระดับ

 ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ออกไปอีกจํานวน 3 ภาคการศกึษา คือ ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1/2547 – 

3/2547 
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 5.4   รายงานผลการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศบนโปรแกรมโอเพนซอรส 

 มต ิ เห็นชอบในหลักการวา ควรดําเนินการพฒันาระบบสารสนเทศบนโปรแกรมโอเพนซอรสตอไป แตในรายละเอียด

  ของการดําเนินการ ขอใหนํามาพิจารณากันอีกที 

 

5.5 ขออนุมัติเพ่ิมรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541) 

 มต ิ อนุมัติ โดยใหปรบัแกคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษใหสอดคลองกบัภาษาไทยดวย 

 

 

 (รองศาสตราจารย นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ  สุจิตจร) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 เลขานุการสภาวิชาการ 

 


